

# Phiếm Loạn

## Số 4

Tôi phải chờ đến sau ngày 9 tháng 5 mới ngồi gõ “Phiếm Loạn” số 4. Sao thế? Vì tôi nghe lời ông tổng thống nước Nga để xem cuộc duyệt binh mừng đại thắng. Một là đại thắng phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến. Hai là đại thắng do “chiến dịch quân sự đặc biệt” đối với nước láng giềng “phát xít” Ukraine. Dĩ nhiên ông Cutin sẽ có mặt và đọc một bài diễn văn để ngợi ca hai chiến thắng lẫy lừng, một của thế kỷ 20 và một của thế kỷ 21. Mở ngoặc: từ nay tôi sẽ gọi ông Putin bằng Cutin cho nó thân mật)

Sáng ngày 9 tháng 5 (Hoa Kỳ) đài CNN có truyền chiếu buổi duyệt binh mừng chiến thắng và ông Cutin đọc một bài diễn văn khá dài để thêm một lần nữa “tự sướng” trước chiến thắng “vĩ đại” cách nay 77 năm cùng với lời than trách và đổ lỗi cho các quốc gia trong khối Nato bị điếc tức là không chịu lắng nghe của ông. Ngoài ra không thấy ông ta nhắc nhở gì đến chiến thắng nào đạt được tại Ukraine, kể cả chiến thắng mà ông quyết phải có tại thành phố Mariupol, thay thế cho chiến thắng tại thủ đô Kiev mà ông ta đã tuyên bố sẽ có lễ mừng chiếm thắng tại đây khi mới bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Khung cảnh của cuộc duyệt binh “mừng chiến thắng” năm nay tại thủ đô Mút Kờ Va, theo các nhà bình luận (không phải bình loạn hay phiếm loạn như tôi) thì không “hoành tráng” như những năm trước. Tôi chưa bao giờ xem lễ duyệt binh của Nga nên không biết nó “hoành tráng” đến cỡ nào. CNN cho biết năm nay trong lễ duyệt binh không có màn máy bay các loại bay rợp bầu trời thủ đô, nhà nước Nga nói là vì lý do thời tiết. Chắc là có gió nhè nhẹ nên sợ máy bay bị rơi chẳng? Các nhà bình luận khách quan cho rằng Cutin sợ máy bay có mang phi đạn “đột xuất” rơi xuống khán đài nên ra lệnh cấm các loại máy bay vùn vủ trên đầu ông ta. Các loại vũ khí, xe tăng, thiết giáp, các quân đoàn, binh chủng cũng đông như kiến được xếp theo đội hình diễn hành ngang qua khán đài với những bộ mặt vênh lên trông giống mấy ông lính nón cối ở nước Việt và cả lính Tàu cộng cũng vậy. Bọn họ đều một khuôn cả!

Nhưng có lẽ hình ảnh “bắt mắt” nhất trong lễ mừng chiến thắng là hình ảnh Cutin. Từ xe bước ra tiến lên khán đài thấy Cutin đi có vẻ hùng dũng lắm nhưng khi nói chuyện với ông bộ trưởng quốc phòng Sergey Shoigu thì tay Cutin run run như người bị bệnh Parkinson. Chưa hết! Khi Cutin đến ghế ngồi thì thiên hạ đều thấy trên ghế có một chiếc mền để sẵn, Cutin bèn cầm chiếc mền đặt trên đùi của mình. Chưa có nhà bình luận nào nói về chiếc mền này. Riêng tôi thì mạn phép “bình loạn” rằng: mền là một trong số “chiến lợi phẩm” mà lính Cutin “giải phóng” được để làm quà tặng cho Cutin chẳng?

Cũng liên quan đến lễ mừng chiến thắng phát xít Đức, tại Ba Lan, viên lãnh sự thừa lệnh Cutin đến nghĩa trang đốt nhang cầu siêu cho linh hồn các tử sĩ Liên Xô đã bị một phụ nữ tạt một thùng sơn màu đỏ vào mặt khiến ông này “tá hỏa tam tinh” vượt mặt không kịp. Tôi xem được hình ảnh này và thấy viên lãnh sự rất bình tĩnh và không có phản ứng gì....

\*\*\*

Chuyện Nga mừng chiến thắng chắc chẳng có gì đáng “phiếm” thêm. Chừ xin “phiếm” qua chuyện khác cũng dính dáng đến “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Đó là “chiến dịch chôm chia đặc biệt”.

Một quân đội thuộc vào hàng hùng mạnh nhất nhì trên quả địa cầu này cũng là một quân đội rất tinh nhuệ trong nghề “chôm chia” khiến cho cả thế giới đều ngả nón thán phục! Cá nhân tôi cũng phục sát đất luôn!

Lai rai đọc những mẫu tin tức về những đôi tay “điều luyện” của lính Cutin từ báo chí các nước bên trời Âu, của Ukraine và các phóng viên trên Youtube cho thấy một bức tranh “vân cầu” bay trên đầu đoàn quân giải phóng. Tôi đã có kể vài vụ “giải phóng soong chảo và đồ lót phụ nữ” của lính Nga trong “Phiếm loạn” trước, nay không cần kể thêm mà “thấy cảnh sinh tình” mần mẩy câu thơ nói về “chiến dịch chôm chia đặc biệt” như sau:

Năm Thương

Một thương quần lót chị em

Gửi về cho vợ ở bên quê nhà

Anh gom bi hết! tối đa  
Ấy hàng giải phóng làm quà cho em  
**Hai** thương chôm cả áo, mền  
Muỗng nĩa chén bát lênh khênh rinh về  
Bồn cầu anh cũng chẳng chê  
Vài cái tủ lạnh, bộn bề ti vi  
**Ba** thương đến những thứ chi?  
Máy sấy máy giặt tinh vi xứ người  
Ấm đun nước! Em đừng cười  
Gửi về tặng mẹ, hàng người đó em  
**Bốn** thương đủ loại phấn kem  
Là đồ trang điểm em thèm bấy lâu  
Nữ trang anh vớt mấy râu  
Đồng hồ điện thoại đủ màu dễ thương  
**Năm** thương dừng lại bên đường  
Rượu chôm anh uống sượng nhường lên mây  
Anh đi giải phóng phen này  
Có chiến lợi phẩm trưng bày cùng em...

Mới chỉ “Năm Thương” mà đã thấy mọi thứ “thương vàng hạ cám”, nếu “Mười Thương” thì e không đủ chỗ chứa. Các anh lính Cutin còn “thương” rất nhiều thứ nữa, kể không xiết. Hình ảnh coi được từ Twitter và TikTok cho thấy: 1/ Những xe bọc thép hiện đại của lính Nga đậu trước nhà của dân rồi chạy vào nhà hôi của. 2/ Những món hàng “giải phóng” được trưng bày trước lãnh sự quán Nga tại Lviv, Ukraine. 3/ Hàng hóa “giải phóng” được chuyển quan biên giới Belarus bởi nhiều đoàn xe ngày đêm di chuyển.

Lại có chuyện lính Cutin dùng xe nhà banh kéo một lô máy cày hiệu John Deer của Mỹ về doanh trại nhưng không biết cách xử dụng. Quân giải phóng Cutin cuốc một triệu rưỡi tấn lúa mì từ các kho chứa lương thực, một số bị chúng mang đổ xuống sông, xuống suối! .

Nếu tôi mà biết tiếng Nga “xì cả lớp đứt cả dép”... thì tôi sẽ viết cho Cutin một “thỉnh nguyện thư” để đề nghị đổi “Chiến dịch quân sự đặc biệt” thành

“Chiến dịch chôm chĩa đặc biệt” và nên cho vào các trang quân sử hào hùng của nước Nga.

\*\*\*\*\*

Phần hai của phiếm loạn này xin nhắc lại tên của một “ranh tướng” cộng sản Việt. Đó là tiến sĩ Lê Văn Cương. Thực sự thì ông này đã tị nạn rồi, đang ngồi đong đưa trên “con thuyền Nghệ An” để ca bài ca “con cá tra sống nhờ...”. Nhưng dù gì đi chăng nữa, quần chúng tại Việt Nam cũng không bao giờ quên tên cái tên Cương của ông kể từ ngày ông ta phán là cuối tháng ba Cutin sẽ thắng “phát xít” Ukraine. Quần chúng Việt đã nhớ đến ông tướng Lê Văn Cương bằng những câu như sau mà tôi nhật được trên mạng xã hội, xin trích dăm ba trong số cả trăm như sau:.

Ông Cương này là giáo sư hả? Zelensky được cả thế giới kính nể, chỉ ông giáo sư này chửi (Nguyễn Chương)

Ông Cương bất tài không đủ kiến thức để bình luận cuộc xâm lược của Cutin vào Ukraine (Thoại Huỳnh)

Chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine diễn ra mỗi ngày chỉ góp phần làm cho bài phát biểu của bác Cương từng câu từng chữ đều khiến cho người nghe cười lăn cười bò. Cám ơn bác đã cho đời nhiều tiếng cười vui (Keanu Fan)

Liệu có tướng hề không các bác? Ông Cương đúng là tướng hề! (Thắng Nguyễn)

Tướng Cương sao không dám ra mặt nữa vậy? Hèn mặt quá! (Tài Phạm)

Ông Cương chửi tổng thống Zelensky là thằng hề, nói Nga đánh Ukraine trong vòng vài ngày mà sao giờ đổi vậy ông? (Nguyễn Nguyên)

Cái ông Cương này hươu rồi, ngồi đấy mà lĩnh lương từ thuế của dân, cứ nói linh tinh, dân lại chửi cho thôi (Nguyễn Văn Dũng)

Ông này không đủ trình độ và tư cách để bình luận cuộc chiến này (Tr D Ngy)

Lê Văn Cương là tướng hề đúng hơn (Dung Nguyễn)

Quân Nga đâu có sa lầy, chỉ có mình mẩy và và quân phục bê bết bùn đất  
mà thôi (Nguyễn Fúc)

Ông tướng này chắc lấy bằng tiến sĩ ở Đông Đô (Bùi Quốc Chính)

Anh ở đàng tây tôi đàng  
đông  
Nhưng ta nhất trí chung một  
lòng  
Vào Nam tôi chồm hàng đũa  
thịt  
Cuốn xe hai bánh chạy thông  
dong



Các anh thì dùng thiết vận xa  
Chiến lợi phẩm anh chồm tối  
đũa  
Ti vi bõn i đưa về nước  
Ôi vĩ đại thay! Người lính Nga



**Phong Châu**

Tháng 5 - 2022